

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ากว้างใกล้เคียงสัปดาห์ก่อน, จับตาวัจจัยเพดานหนี้สหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าเปิดตลาดอ่อนค่า ก่อนกลับมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงปลายสัปดาห์ก่อน โดยดีลเลอร์ มองว่า นักลงทุนจะจับตาดูความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาเพดานหนี้ของสหรัฐเป็นหลัก

*ดอลลาร์ร่วงลงในการซื้อขายเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนมองหาสัญญาณความคืบหน้า ในการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐ

*เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว และผู้นำพรรครีพับลิกัน พยายามรับประกันว่าสหรัฐจะหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้ แต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความคืบหน้า หรือใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลง

*ทำเนียบขาวและพรรครีพับลิกัน ยังคงขัดแย้งกันในเรื่องข้อเรียกร้องของพรรครีพับลิกัน ที่ต้องการให้เพิ่มเพดานหนี้ระยะสั้น ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ต้องขออำนาจการกู้เพิ่มเติมในช่วงต้นปีหน้า

*ขณะเดียวกัน คาดว่าปัญหาหนี้ยุโรป จะถ่วงการปรับตัวขึ้นอีกของยูโร โดยแผนช่วยเหลือและมาตรการดามนโยบายที่ผู้นำยุโรป เห็นพ้องไปแล้วนั้น ช่วยสกัดกันความตึงเครียดในในตลาดในระยะสั้น

*แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว ไม่เพียงพอที่จะช่วยทำให้วิกฤตครั้งนี้ ยุติลงในพื้นที่

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถู้อัดลงเล็กน้อยระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.837 บาท

*09.37 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.79/82 จาก 29.77/80 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.76/83 จาก 29.78/82 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.36/38 จาก 78.43 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4393/94 จาก 1.4361 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ คงมา concern กันเรื่อง debt ceiling ของสหรัฐ ก็คงคุยกันทั้งสัปดาห์นี้ เพราะถ้ามีการ default ขึ้นมาจริงๆ ก็จะเป็นเรื่องใหญ่" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ค่าเงินบาทช่วงเช้านี้เปิดอ่อนค่า ก่อนที่จะแข็งค่ากลับมาเล็กน้อย โดยคาดว่าเงินบาทในวันนี้และตลอดสัปดาห์นี้ จะมุ่งความสนใจไปที่การแก้ไขเพดานหนี้ของสหรัฐว่าจะสามารถหาทางออกได้หรือไม่

ดีลเลอร์ ระบุว่า ความไม่แน่นอนดังกล่าว ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลง ขณะที่สินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความปลอดภัยมากกว่า อย่างเช่น ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของค่าเงินบาทวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่แนวรับ 29.80 และแนวต้าน 29.75

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้